



ขอเชิญชวน
ร่วมโครงการสัปดาห์

ผู้อำนวยการกองห้องสมุด



โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

ฉบับที่ 66/2549	ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์	วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2549
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549	เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป	รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัดนทล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
	29 ก.ย. 2549	
วันพุธที่ 27 กันยายน 2549	เวลา 11.30 - 13.00 น.	รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 โดยมี ผศ.ดร. จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องควาบอยโซน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549	เวลา 09.00 - 16.00 น.	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของเชียงใหม่ต่อการเป็น HUB ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย” ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549	เวลา 12.00 น.	คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.พิสุทธิ นิยมทรัพย์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกพร้อมด้วยบุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ บริเวณอาคารที่ทำการคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549	รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.	คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรม “การเขียน Web blog” ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549	เวลา 14.00 น.	รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย ศูนย์แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่



วันศุกร์ที่ 29 กันยายน
2549

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสวนาการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า” โดยได้รับเกียรติจาก Ph.Dr.Rudy Rudran จากสถาบัน Smithsonian Institution National Zoological Park Conservation & Research Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร

รายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 10.00 – 13.30 น. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศ.ดร.มนตรี จุฬาววัฒนทล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2549 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ซึ่ง ศ.ดร.มนตรี จุฬาววัฒนทล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้มาร่วมประชุมและเห็นว่าผลงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นมีประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการเกษตร และเป็นงานวิจัยที่ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเกษตรกรในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงต้องการมุ่งส่งเสริมโดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ศ.ดร.มนตรี จุฬาววัฒนทล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จะบรรยายกรอบและแนวทางการวิจัยการเกษตรที่อยู่ในขอบเขตที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก สวท.ได้ต่อไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549

วันพุธที่ 27 กันยายน 2549 เวลา 11.30 – 13.00 น. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี นี้ ซึ่งได้แก่

1. ผศ. จรรยา อภิชาติตรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 9
2. นายแสวง ธรรมตา สังกัดกองอาคารและสถานที่
3. นายดวงจันทร์ ต้นแอ้ง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์

4. นางสมพิศ มณีรัตน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์

5. นายเจริญ บุญเรือง สังกัดคณะธุรกิจการเกษตร

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 ณ ห้องควบบอยโซน ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมอบรม “การเขียน Web blog”

ผศ. ประสาร วงศ์มณีรุ่ง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรม “การเขียน Web blog” เพื่อการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0 5387 3038

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

“ความพร้อมของเชียงใหม่ต่อการเป็น HUB ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย”

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของเชียงใหม่ต่อการเป็น HUB ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และขยายไปยังอนุภาคลุ่มน้ำโขงได้ทั้งหมด คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรพันธ์ จุ่นพิจารณา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความพร้อมในด้านการรับรองนักท่องเที่ยว” ร่วมด้วย คุณเสาวลักษณ์ ชิมาด้า รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ความพร้อมของภาคเอกชนกับการเป็น HUB ของจังหวัดเชียงใหม่” และการอภิปรายกลุ่มร่วมโดย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการปรับตัวรองรับการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีพลวัต และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป”

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ โดยสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้โดยตรงที่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3296

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดงานแสดงมุกิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 12.00 น. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุกิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการให้แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายดวงจันทร์ ต้นแอ้ง ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถเครื่องจักรกลเบา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ และนางสมพิศ มณีรัตน์ ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ โดยมี ผศ.ดร.พิสุทธิ นิยมทรัพย์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกพร้อมด้วยบุคลากรร่วมแสดงมุกิตาจิต ณ บริเวณอาคารที่ทำการคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัด

“โครงการเสวนาการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า”

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสวนาการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า” ซึ่งสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก Ph.Dr.Rudy Rudran จากสถาบัน Smithsonian Institution National Zoological Park Conservation & Research Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร (ไร่ฝักควิวเวกวานราม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวหน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย

ศูนย์แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย ศูนย์แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝักอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

จากประสบการณ์และผลงานด้านวิชาการที่สร้างชื่อเสียงด้านการแก้ปัญหาเรื่อง “ลำไย” ซึ่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของรัฐบาลเยอรมัน (GTZ) ในการจัดตั้ง “หน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย” เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องลำไยในด้านการวางแผนการผลิต การจัดการสวน การติดตามแก้ไข การตัดแต่งกิ่ง การควบคุมทรงต้น และระบบการให้น้ำแก่ผู้ที่สนใจ โดยมี ผศ.ดร.พิสุทธิ นิยมทรัพย์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน และรศ.สมชาย องค์กรประเสริฐ ผู้อำนวยการหน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย พร้อมด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านลำไย อาทิ ผศ.พาวิณ มะโนชัย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการให้บริการของหน่วยงาน และ คุณสรารุติ แซ่เตียว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ร่วมเป็น

ตัวแทนในการให้ข้อมูลในส่วนของนักข่าวและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป และการบรรยายพิเศษโดย คุณสุพล ลิ้มปี่ รัชดาวงศ์ ในหัวข้อ “ทำสวนลำไยอย่างมืออาชีพของชาวจันทบุรี”

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดอบรม“การเพาะเลี้ยงปลาทับทิม” ฟรี...

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมโดยใช้สาหร่ายสไปรูลินาสด” ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน 40 คน โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงปลาทับทิม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเป็นอาหารปลาทับทิม และฝึกภาคปฏิบัติการการทำอาหารปลาทับทิมโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาร่วมให้ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อาจารย์จنگกล พรหมยะ โทรศัพท์ 0 5387 3470 – 2 ต่อ 199

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้

จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้ จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี” ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่ การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 จัดการแข่งขันแบบ shot gun start รอบเช้าเริ่มตั้งแต่วเวลา 07.00 น. รอบบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และถ้วยรางวัลจากผู้ทรงเกียรติมากมาย พร้อมรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท อาทิ โฮลอินวัน พาร์ 3 ทุกหลุมมีรางวัล ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ

ค่าสมัครแข่งขันประเภททีมทั่วไป 5 คน ทีมละ 10,000 บาท ค่าสมัครประเภทบุคคลท่านละ 2,000 บาท (รวมค่าแอนด์แล้ว) และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล ณ อาคารสโมสรสนามกอล์ฟลานนา

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้ที่ อ.อดิสร คันทรส งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3015 และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3953

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (รับตรง)

หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2550

ด้วยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีใน**ระบบรับตรง** โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรือ อวท. หรือ ปมก.(ประโยคครูมัธยมเกษตรกรกรม) หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาพืชไร่	จำนวน	30	คน
สาขาวิชาพืชสวนประดับ	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาพืชผัก	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาไม้ผล	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาสัตว์ปีก	จำนวน	30	คน
สาขาวิชาโคนมและโคเนื้อ	จำนวน	30	คน
สาขาวิชาการผลิตสุกร	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	จำนวน	90	คน
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (ภาคสมทบ)	จำนวน	30	คน

หมายเหตุ : สาขาวิชา การตลาด การจัดการทั่วไป การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ/สมทบ) และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (ภาคสมทบ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) รับนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือก จะดำเนินการรับนักศึกษาประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2550 โปรดติดตามรายละเอียดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ <http://reg.mju.ac.th> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5387 3163 - 4

เรื่องกฎหมาย : เรื่อง(ต้อง)น่ารู้

โดย...ธนภัทร ปัญญาวงศ์

(หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

ฉบับนี้ถามจากบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านหนึ่งว่า มีเพื่อนตนเองคนหนึ่งสมมุติชื่อว่า นายเขียวก็แล้วกัน นะครับ โดยมีคำถามว่านายเขียวเป็นพนักงานเก็บเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายเขียวได้ขับขี้อรจักรยานยนต์ไปเก็บเงินลูกค้าของบริษัทได้เงินมาจำนวน 70,000 บาท ระหว่างทางที่ขับขี่รถกลับบริษัท ปรากฏว่าเงินที่เก็บมาจากลูกค้าได้หล่นหายไป เมื่อนายเขียวทราบ เกรงว่าจะต้องชดใช้เงินให้แก่บริษัท นายเขียวจึงใช้ท่อนไม้ทุบโคมไฟหน้ารถจักรยานยนต์แตกเสียหาย แล้วไปแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้เอาถุงใส่เงินไป โดยคนร้ายได้ใช้ไม้ตีโคมไฟหน้ารถจักรยานยนต์ของตนแตกเสียหายด้วย เช่นนี้ หากนายเขียวถูกจับโกหกได้นายเขียวจะต้องได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายฐานใด

ตอบ. กรณีตามคำถาม นายเขียวไปแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่า มีคนร้ายชิงทรัพย์จี้เอาถุงใส่เงินไปอันเป็นความเท็จ การกระทำความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีที่ตนเองรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดขึ้น แจ้งข้อความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้มีการกระทำความผิด นายเขียวย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 173 เมื่อนายเขียวมีความผิดตามมาตรา 173 อันเป็นบทที่ใช้กับกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับด้วยความผิดฐานแจ้งความเท็จทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 อีก

ปฏิทินสรุปกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 – 47